
sþ. 893. Fyrirspurn [504. mál]
til fjármálaráðherra um greiðslu fasteignagjalda.

Frá Einari Kr. Guðfinnssyni.

1. Hver verða heildarfasteignagjöld ríkisfyrirtækja og stofnana ríkisins árið 1988?
2. Hver verða heildarfasteignagjöld fyrirtækja sem ríkissjóður á meiri hluta í?
3. Hvernig skiptast þessi fasteignagjöld eftir sveitarfélögum í landinu?

Skriflegt svar óskast.


